

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

DOD – ดีหัวเข้าบ้าน (หลอกก็ไม่กลัว)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จิวหัว... ก็เห็นๆ อยู่หลายๆ ตัวเหมือนกันนะ หุ่นราคาเล็กๆ กลางๆ นะ

ที่เล่นในช่วงท้ายๆ หรือ ช่วงบ่ายๆ ของวันวาน เรียกว่า หนึ่งๆ มาหลายๆ วัน แล้วก็มาไล่ในวันวานเอาดื้อๆ แถมมาเล่นในวันถัดมา หรือ SET Index ทำทางจะไปไม่รอดเสียด้วยสิ... เอาแบบนี้ ก็คงต้องหันมามองหุ้นตามธรรมเนียมที่ตลาดจะเจียบเหงา หรือซบเซากันอีกแล้วใช้ไหมเนี่ย... ส่วนใครที่ตัดทางมาก่อนหน้านั้นนั้นก็โชคดีไปจะขายออกบ้างในวันที่จะขึ้นต่อ หรือจะขายไปแล้วครั้งหนึ่ง ถ้าวันนั้นจะขายหมด ก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ถ้าใครที่ยังไม่มี ก็คงจะต้องคิดไว้ก่อนว่า จะเล่นแบบ “ดีหัวเข้าบ้าน” ไม่ว่าจะเปิดตรงไหน หรือจะทำไม หลอกหลวง ขึ้นแล้วจะลงเลยนั้น ก็ไม่กลัว การเล่นแบบดีหัวเข้าบ้าน บางทีก็ยังไม่ต้องสนใจแนวโน้มหลักนะ ขอแค่รู้ว่าจะเล่นทางขึ้น อากาศที่เห็นมาจากวันวาน วันนั้นน่าจะมีการขึ้นต่อ ขอดีหัวเข้าบ้าน จับเสือมือเปล่า แค่นั้นไว้ก่อนก็พอ... แต่ถ้าจะหลอกกัน แบบว่าเปิดมาแล้วไม่ขึ้น หรือ เปิดมาราคาหนึ่งๆ ก็ขอลองกันไม่เกิน 3 วันทำนั่นพอ... หรือ ถ้าตัวไหน แนวโน้มพื้นฐานดีๆ หรือ มีข่าวดีๆ ก็อาจจะแบ่งๆ ไว้มองยาวๆ ด้วยก็ได้นะ ดูสัญญาณทางเทคนิคประกอบไปด้วยก็ดี... อากูรของหุ้นบางตัว บางทีก็ออกอาการ “โรคจิต” คือไม่ใช่เก็บกด แต่จะเป็นการ “กดเก็บ” เรียกว่า กดๆ ราคา เพื่อเก็บของอยู่ตลอด แล้วพอผลออก ก็ลากขึ้นอย่างรวดเร็ว ใครจะตาม ถ้ามีวอร์หรือซื้อ หรือวาง Bid ก็อาจจะไม่ได้ของ แล้วถ้ารอแล้วเขาไป ซบขึ้นไปรอแล้วเขาไล่พอเราไล่ซื้อ หันมาดูอีกที อ้าวววว สูงเลยนี่นา... ดังนั้น ดีหัวเข้าบ้าน ต้องนั่งเลงพอ ไล่ตาม แล้วรอโยน

ดูตามเกม... จากวันวานแล้วนั้น อาจจะมีโอกาสสูงที่วันนี้ จะเปิดกระโดดขึ้น ซึ่งถ้าเปิดแรง

จนเกินไป ก็ไม่เอาก็ได้เน้อ... แต่ถ้าจะกดเปิดต่ำกว่าก่อน ก็อย่ากดลึกเกินไปเช่นกัน การกดต่ำไป ไม่น่ารักเท่าไร

แนวรับ : ... 11.5-11.0 หรือ 11.6 **กินารับ ต่ำกว่า 10.5 ไม่สวย**

เป้าหมาย : ... 13.0 และ 14.0 **เป็นเป้าหมายการเก็งกำไรระยะสั้น**

Price Chart...(DOD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DOD... จริงๆ แล้ว ถ้าจะว่ากันตามเรื่องของสัญญาณหลัก ก็ไม่แนะนำครับว่าจะเล่นแค่ระยะสั้น อาจจะคาดหวังการขึ้นรอบยาวๆ ด้วยก็ได้ เพราะ MA ที่เป็นรูปแบบกระทิงนั้น เคยมีหลอกมาแล้วครั้งหนึ่ง และเมื่อเร็วๆ นี้ ก็มีการกดราคาลงมาทดสอบค่า MA อีกะลอกหนึ่ง แต่ก็ยังอยู่ในสัญญาณเชิงบวกจาก MA อยู่ต่อไป นั่นแปลว่า ะลอกนี้ อาจจะเป็นการขึ้นจริงๆ หรือขึ้นยาวๆ ในระยะต่อไปก็ได้เน้อ... แต่ทั้งนี้ ก็จะต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 10.50 ด้วยเท่านั้นนะ ถึงจะคาดหวังอย่างว่าได้... แต่ถ้าจะเปิดแรงๆ เกินราคาเปิดที่ 11.50 ไปนั้น ก็อาจจะขอสู้ราคาไม่เกิน 12.0 ดีกว่านะ ถ้าจะสู้ราคาที่แรงกว่า 12.0 ก็อย่ามาก แล้วรอดู